



กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม **No Gift Policy** และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม **No Gift Policy** และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล สาขลา นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายก อบต.สาขลา ประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย **NO Gift Policy** จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะที่/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้มอบนโยบายการให้ความสำคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมอบหมายให้ นางสาวหรรษา ท่วมนึ่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และให้คำปรึกษาทางจริยธรรม ประจำปี 2567 บรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และแนวทางปฏิบัติหรือ ห้ามปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม” โดยได้กล่าวถึง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้แก่ ประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางปฏิบัติหรือห้ามปฏิบัติที่ ได้ออกประกาศแจ้งให้บุคลากรทราบ ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งสอง มี วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์ และมี คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง



กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

วันที่	เวลา	กำหนดการ
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567	10.00 - 10.30 น.	ลงทะเบียน
	10.30 - 11.30 น.	ประชุมชี้แจงบุคลากร ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
	11.30 – 12.00 น.	จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีมอบหมายให้นางสาวहरรรษา ท่วมนึ่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรม และให้คำปรึกษาทาง จริยธรรม ประจำปี 2567 บรรยาย หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลัก คุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน และแนวทางปฏิบัติ หรือ ห้ามปฏิบัติตนตามประมวล จริยธรรม”

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม